

BÁO CÁO THẨM TRA (Tóm tắt)
Các báo cáo của UBND huyện; Viện kiểm sát nhân dân,
Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự huyện năm 2024

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND huyện về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024, Chương trình công năm 2024 của Ban pháp chế HĐND huyện. Qua giám sát tình hình thực thi pháp luật kết hợp với việc thẩm tra báo cáo của UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện và một số cơ quan chức năng, Ban pháp chế HĐND huyện nhận định, đánh giá tình hình thực thi pháp luật năm 2024 như sau:

I. NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG

Ban pháp chế HĐND huyện cơ bản nhất trí với đánh giá tình hình công tác năm 2024 như báo cáo của UBND, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự huyện và nhận định thêm một số vấn đề sau:

Trong năm 2024, UBND huyện đã tích cực trong công tác chỉ đạo; điều hành cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, trong triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, quan tâm công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xem xét xử lý các kiến nghị của cử tri nên tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của huyện trong năm qua được giữ vững, ổn định.

1. Về các báo cáo của UBND huyện

a. Tình hình Quốc phòng - An ninh, trật tự xã hội

- **Quốc phòng**: Công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh luôn được chú trọng, triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chủ động tổ chức các hoạt động đối ngoại với chính quyền giáp biên giới thuộc Vương quốc Campuchia nhằm đảm bảo an ninh, trật tự tuyến biên giới. Chú trọng đến công tác tuyển quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân (QS = 140, CA = 33); đón 121 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân dự về địa phương đăng ký vào ngạch dự bị theo quy định; đăng ký NVQS tuổi 17 được 889 công dân. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2024, có 11 thí sinh trúng tuyển.

- **An ninh, trật tự xã hội**: Công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội được các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, qua đó các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cơ bản hoàn thành đúng tiến độ. Ngành Công an phát huy vai trò nòng cốt đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Tổ chức nhiều đợt truy quét, tấn công trấn áp tội phạm; kịp thời phát hiện, điều tra, triệt phá nhiều vụ án có tính chất phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Các vụ án xảy ra đều được nhanh chóng điều tra, làm rõ, tỉ lệ điều tra, khám phá án cao (đạt trên 81%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%). Phát hiện xử lý nhiều tụ điểm TNXH (30/28 tụ điểm), số vụ phạm pháp hình sự không gia tăng so với cùng kỳ. Tội



phạm và VPPL về ma túy, về kinh tế, môi trường được phát hiện nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước. Tất cả các tin báo tố giác tội phạm đều được tiếp nhận theo quy định và tỷ lệ giải quyết đạt 87%. Thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ đảm bảo không để xảy ra hoạt động băng nhóm tội phạm, xã hội đen, bảo kê. Công tác điều tra, xử lý án được đảm bảo và chấp hành đúng quy định pháp luật, không có trường hợp bị hủy quyết định khởi tố, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, bức cung, nhục hình, chất lượng công tác điều tra được nâng cao. Công tác quản lý giam giữ đảm bảo an toàn, chặt chẽ đúng quy định.

Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa bền vững, một số loại tội phạm còn diễn biến phức tạp như: Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy có nhiều diễn biến phức tạp. Trong năm 2024, phát hiện bắt giữ **30 vụ = 52 đối tượng (nhiều hơn 05 vụ = 20% với cùng kỳ năm 2023)**. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội tuy đã được kiểm soát, nhưng vẫn còn xảy ra nhiều, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, nhiều loại tội phạm gia tăng về tính chất và mức độ nguy hiểm. Trong đó, nổi lên Phát hiện **93 vụ = 153 đối tượng phạm tội về TTXH**, so với cùng kỳ năm 2023 **tăng 18 vụ = 14.29%**. Tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, nhiều thủ đoạn, gây khó khăn cho việc phát hiện, xử lý.

Tình hình tai nạn giao thông: Năm 2024 trên địa bàn huyện quản lý xảy ra **27 vụ** TNGT, làm chết 14 người, bị thương 21 người, hư hỏng 43 phương tiện (10 ô tô, 31 mô tô, 02 phương tiện khác), thiệt hại tài sản ước tính 471 triệu đồng. So sánh với cùng kỳ năm 2023 **tăng 04 vụ (27/23 vụ)**.

b. Công tác nội chính.

- *Nội vụ*: Trong kỳ thực hiện tốt công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan hành chính theo quy định, thực hiện tốt các kế hoạch, kết luận của cấp trên. Làm tốt công tác khen thưởng, triển khai các phong trào thi đua trên địa bàn huyện.

- *Tư pháp*: Ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 và các kế hoạch trong lĩnh vực tư pháp như: Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch công tác Tư pháp; Kế hoạch kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính năm 2024. Công tác hộ tịch và chứng thực sao y được thực hiện đúng theo quy định.

- *Công tác cải cách hành chính*: UBND huyện đã ban hành các kế hoạch, quyết định nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Ban hành báo cáo “Phân tích kết quả công tác Cải cách hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số Cải cách hành chính năm 2024”; Tổ chức Hội nghị công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2023; phương án khắc phục các tiêu chí và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước năm 2024 trên địa bàn huyện. Công tác giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 tại bộ phận một cửa cấp huyện: Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 4575 (giảm 2452 hồ sơ so với cùng kỳ), trong đó: tiếp nhận trực tuyến: 2772, tiếp nhận trực tiếp: 85, hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 1718. Hồ sơ đã giải quyết: 3689 hồ sơ đúng hạn, trễ 32 hồ sơ (hồ sơ trễ hạn giảm 36 hồ sơ so với cùng kỳ). Hồ sơ đang giải quyết: 854. Kết quả nổi bật việc thực hiện các chỉ tiêu của bộ chỉ số 766 chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, UBND huyện được đánh giá đứng thứ 2/11 huyện, thị xã, thành phố đạt 90.2 điểm.

Mặc dù có nhiều chỉ đạo quyết liệt, tuy nhiên công tác cải cách thủ tục hành chính còn gặp nhiều khó khăn như: người dân sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh để đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến chưa nhiều, chưa thành thạo; khi

có nhu cầu phần lớn phải nhờ cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa hỗ trợ thực hiện quy trình nộp hồ sơ. Vẫn còn tồn tại tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn cho người dân, tổ chức.

- *Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật*: UBND huyện và các ngành chức năng đã thường xuyên phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới của Trung ương và địa phương đến cán bộ, công chức và nhân dân trong huyện.

- *Công tác tiếp dân*: Trong năm, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện đã tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện được 52 lượt, với 87 công dân, 80 vụ việc. Tiếp thường xuyên: 137 lượt, với 137 công dân, với 137 vụ việc.

- *Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh*: Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: Tổng số 76 đơn (*tăng 01 đơn so với cùng kỳ*). Số đơn đủ điều kiện xử lý: 73 đơn (*bằng so với cùng kỳ*); đơn không thuộc thẩm quyền: 53 đơn; đơn thuộc thẩm quyền: 20 đơn (khiếu nại: 01; tố cáo: 02, kiến nghị: 17); đã giải quyết: 16/20 đơn (02 đơn tố cáo, 01 đơn khiếu nại, 13 đơn kiến nghị), đang giải quyết: 04/20 đơn kiến nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn có những hạn chế như: Trên địa bàn huyện vẫn còn vụ việc tiềm ẩn yếu tố phức tạp, kéo dài và một số nội dung kiến nghị liên quan đến công tác bồi thường, thu hồi đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác tiếp công dân của người đứng đầu đã được thực hiện nghiêm, tuy nhiên chưa đảm bảo được 100% số ngày tiếp theo quy định. Một số xã, thị trấn, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện chưa tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài; chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, đồng thời chưa làm tốt công tác tuyên truyền, thuyết phục để giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay tại cơ sở dẫn đến việc gửi đơn thư khiếu nại đến UBND huyện.

c. Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được triển khai đồng bộ bằng nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế; thực hiện tốt công tác kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; công khai, minh bạch tài chính, ngân sách trong các cơ quan hành chính,... nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các sai phạm. Trong năm 2024, qua công tác điều tra đã khởi tố trong kỳ 1 vụ/1 bị can; kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu 04 người, đã thực hiện chuyển đổi nội bộ 20 trường hợp, tiến hành kiểm soát việc kê khai tài sản đối với 17 cá nhân... Nhìn chung, tình hình tham nhũng vẫn còn tiềm ẩn và có thể xảy ra khi có điều kiện, đặc biệt là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị có triển khai nhưng chưa thật sự hiệu quả, ý thức tiết kiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa cao; đồng thời chưa chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí làm ảnh hưởng đến việc đánh giá, tổng hợp tình hình chung của huyện.



2. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện

Trong năm 2024, Viện KSND huyện đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có trên 50% chỉ tiêu hoàn thành vượt chỉ tiêu như: Tỷ lệ bắt tạm giữ chuyên khởi tố hình sự đạt 100% (vượt 2%); tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt 100% (vượt 5%); xác định án trọng điểm 06 vụ (vượt 01 vụ), tỷ lệ án trả điều tra bổ sung là 0 %; trong công tác kiểm sát đã ban hành 02 kiến nghị phòng ngừa; 09 kiến nghị vi phạm; 12 kết luận, kiến nghị.

Ban pháp chế HĐND huyện kiến nghị: Hoạt động của VKS cần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp với các cơ quan phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, kịp thời phát hiện các vi phạm để kháng nghị, kiến nghị yêu cầu chấn chỉnh khắc phục; chú trọng đảm bảo chất lượng kháng nghị, nâng tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được chấp nhận.

3. Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện

Trong năm 2024 Tòa án nhân dân huyện thụ lý giải quyết 929/1189 vụ việc. Tỷ lệ đạt 78,1%. Số án còn lại đang tiếp tục giải quyết 260 vụ, việc. Số lượng án phức tạp tập trung vào án tranh chấp liên quan đến đất đai, thừa kế quyền sử dụng đất, lượng án tăng nhiều so với năm trước trong tranh chấp hợp đồng vay tài sản, hợp đồng tín dụng,... Một số vụ án có nhiều quan hệ pháp luật, có nhiều người liên quan nên việc giải quyết gặp nhiều khó khăn. Công tác đo đạc và ký thẩm định trích đo địa chính của các cơ quan chức năng tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn mất nhiều thời gian, có trường hợp phải điều chỉnh nhiều lần dẫn đến thời gian giải quyết án kéo dài. Công tác phối hợp của cơ quan chuyên môn trong cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết các vụ tranh chấp đất đai. Mặc dù vấn đề này đã được đề cập nhiều lần nhưng đến nay chuyển biến chậm.

Ban pháp chế HĐND huyện kiến nghị: Hoạt động của tòa án cần thường xuyên đôn đốc và kiểm tra các thẩm phán, thư ký trong công tác chuyên môn, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh, có kế hoạch công tác cụ thể cho từng vụ án, đặc biệt là án quá hạn, án kéo dài, các vụ án tranh chấp liên quan đến đất đai. Chủ động, tích cực trong xét xử các vụ án, hạn chế mức thấp nhất số lượng án tồn đọng, tích cực đi cơ sở trực tiếp đối với các vụ án đương sự không hợp tác, chủ động phối hợp thu thập chứng cứ ở các địa phương nhằm giảm thời gian xét xử, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án không để xảy ra sai sót dẫn đến án bị sửa ở cấp phúc thẩm.

4. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự huyện

Trong năm 2024 Chi cục thi hành án đã thi hành xong 665 việc trên tổng số có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ **52,78%/ 83,25%** chỉ tiêu giao. Số án tiếp tục thi hành chuyển sang năm 2025 là 953 việc và 268 việc chưa có điều kiện theo dõi riêng. Thi hành án về tiền: Kết quả đã thi hành xong là 38 tỷ 813 triệu 770 nghìn đồng, giảm 507 triệu 428 nghìn đồng đạt tỉ lệ **48,49%**. Vượt so với chỉ tiêu của Cục giao là 1,74%; Số tiền chuyển kỳ sang năm 2025 là 136 tỷ 666 triệu 991 nghìn đồng. *Ban pháp chế nhận thấy như sau:*

Số việc và số tiền có điều kiện thi hành tồn đọng chưa thi hành chuyển sang năm 2025 ở mức cao. Nhiều vụ việc tiến độ thực hiện còn chậm, chưa kịp thời đề xuất các giải pháp cụ thể để giải quyết có hiệu quả.

- Công tác kiểm tra, tự kiểm tra còn hạn chế; chưa kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, vi phạm của Chấp hành viên trong giải quyết các vụ việc;

chưa xử lý dứt điểm những sai sót có tính chất thường xuyên. Thời gian tổ chức thi hành còn có một số vụ việc còn kéo dài, nhất là những việc phải kê biên, xử lý tài sản, những việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng phải xử lý tài sản thế chấp. Kết quả này cho thấy hoạt động của Chi cục THADS huyện chưa có sự chuyển biến. Những vấn đề tồn tại, hạn chế đánh giá trong thực hiện nhiệm vụ của Chi cục THA dân sự huyện nhiều năm qua chưa được khắc phục, làm ảnh hưởng đến uy tín và tín nhiệm của nhân dân đối với đơn vị. **Ban pháp chế HDND kiến nghị:** Ban chỉ đạo THADS huyện quan tâm hơn nữa đối với những hạn chế yếu kém trong suốt thời gian qua của chi cục thi hành án DS huyện.

II. VỀ NHIỆM VỤ NĂM 2025

Ban pháp chế cơ bản nhất trí với những nội dung về nhiệm vụ, giải pháp trong các báo cáo của UBND huyện; báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự huyện, Ban pháp chế HDND huyện kiến nghị một số nội dung sau:

1. Đối với UBND huyện

- Chỉ đạo cơ quan Công an có biện pháp kiên quyết xử lý các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đang nhân dân quan tâm; thực hiện tốt công tác giáo dục pháp luật nhằm hạn chế các loại tội phạm như: ma túy, xâm phạm quyền sở hữu, đánh bạc, mại dâm, mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em, các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các giao dịch trên không gian mạng,...;

- Cần có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu; nghiêm túc thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra, sau giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo, xử lý kịp thời đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn trước và trong thời gian diễn ra đại hội Đảng các cấp, đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để người dân dễ tiếp cận và thao tác thuận lợi khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhất là các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao;

- Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với các lĩnh vực có dư luận tiêu cực, tham nhũng nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị, xem xét việc phân bổ giao chỉ tiêu xử phạt hành chính phù hợp vào điều kiện cụ thể của từng địa phương.

- Thực hiện hiệu quả, đồng bộ các chính sách, biện pháp phòng, chống ma túy, quản lý người nghiện. Tăng cường các giải pháp hỗ trợ việc làm nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện ma túy được tái hòa nhập cộng đồng. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án.

2. Đối với các cơ quan tư pháp của huyện

Tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác Thi hành án dân sự. Từng cơ quan tư pháp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình cần khắc phục những khó khăn chủ quan và khách quan để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của từng ngành.

- *Đối với ngành Công an:* Tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan tăng cường các

giải pháp phòng ngừa tội phạm đặc biệt là các tội phạm về trật tự xã hội, ma túy, tội phạm công nghệ cao nhằm kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm này. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm. Sẵn sàng đấu tranh đối với các loại tội phạm trong tình hình mới.

- *Đối với Viện kiểm sát nhân dân*: Quan tâm chất lượng kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử để hạn chế thấp nhất các vụ án phải trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Nâng cao số lượng và chất lượng kháng nghị phúc thẩm hình sự và dân sự. Thường xuyên kiểm sát việc tiếp thu, khắc phục những sai phạm của các cơ quan, đơn vị.

- *Đối với Tòa án nhân dân*: Tăng cường công tác chỉ đạo, đề ra các giải pháp giải quyết các loại án đạt tỷ lệ thấp. Có giải pháp, kế hoạch sớm xét xử đối với 260 vụ án chuyển sang năm 2025. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót trong công tác chuyên môn, hạn chế thấp nhất tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán và hội đồng xét xử.

- *Đối với ngành Thi hành án dân sự*: Tiếp tục phấn đấu nâng cao tỷ lệ giải quyết về việc đạt chỉ tiêu do ngành đề ra; tập trung giải quyết các loại án có giá trị lớn, án liên quan đến các tổ chức tín dụng ngân hàng để kéo giảm lượng án tồn chuyển sang năm 2025 và nâng cao tỷ lệ giải quyết đối với loại án tồn đọng. Chủ động xây dựng kế hoạch, xác định các việc Thi hành án trọng điểm. Khắc phục các vi phạm trong hoạt động thi hành án, tăng tỷ lệ thi hành án đối với án có điều kiện thi hành. Tăng cường phối hợp các ngành, đơn vị, địa phương liên quan, sự hỗ trợ, hướng dẫn, chỉ đạo của ngành cấp trên trong công tác thi hành án và đề xuất Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện có hướng giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các vụ việc phức tạp, tồn đọng, khó thi hành.

Ban pháp chế HĐND huyện báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND huyện; Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự huyện năm 2024. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TTTU, TTHĐND, UBND, BTTUBMTTQVN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN
TRƯỞNG BAN**



Trịnh Thế Sơn